

Năm 2024

THỨ SÁU

Phát hành: 29/11/2024

Bản tin

Điểm báo



CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

(Phát hành hàng ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu)

Trong ngày, một số vấn đề được báo chí quan tâm phản ánh:

CHỦ TRƯỞNG CẢI CÁCH	1
1. Tinh gọn bộ máy: Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng	1
2. Việc tinh gọn tổ chức bộ máy lần này là thời cơ, không phải chủ quan, duy ý chí	2
3. Ông Vũ Trọng Kim: "Bộ, ngành hiện nay còn ôm đồm, làm thay địa phương"	3
CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG	4
4. TPHCM: Xóa sổ "hồ sơ rác", hướng đến số hóa trong quản lý doanh nghiệp	4
5. Hà Nội đẩy mạnh số hóa, hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế	5
6. Hải Dương chưa tinh giản biên chế ngành giáo dục năm 2025	5
7. Long An tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI)	6
8. TP Bắc Giang: Tập trung xây dựng đô thị xanh, thông minh	6
9. Đồng Nai: Gỡ khó trong vận hành hệ thống phần mềm thủ tục hành chính mới	7
QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH	7
10. TPHCM: Cán bộ, công chức, viên chức được vay mua nhà với lãi suất 3,2%/năm	7
11. Bạc Liêu: Tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức	8
12. Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế trước bạ ô tô vào cả ngày thứ 7	8
PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN	9
13. Tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia phải dễ thực hiện, chi phí tuân thủ tối ưu	9
14. Công chức, viên chức bận rộn vì quá nhiều kiểm tra, họp hành và lễ kỷ niệm	10

CHỦ TRƯỞNG CẢI CÁCH

Tinh gọn bộ máy: Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng

Chủ trương "Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng" là một yếu tố cốt lõi trong quá trình tinh gọn bộ máy nhà nước và cải cách hành chính của Việt Nam. Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định rằng để đạt được thành công trong việc cải cách bộ máy hành chính, Trung ương phải đi đầu, làm gương mẫu trong việc thực hiện các chủ trương, quyết sách, và các địa phương cần tiếp tục phát huy sáng tạo, chủ động triển khai, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu thực tiễn của từng khu vực.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới với nhiều cơ hội và thách thức, việc cải cách bộ máy nhà nước là rất cần thiết. Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng việc tinh

giản bộ máy là một công việc khó khăn, nhạy cảm, vì nó tác động trực tiếp đến quyền lợi của các tổ chức và cá nhân trong bộ máy công quyền. Tuy nhiên, việc giảm bớt sự chồng chéo, rườm rà trong bộ máy sẽ nâng cao hiệu quả công việc, tiết kiệm nguồn lực và giúp phục vụ người dân tốt hơn.

Tinh gọn bộ máy không chỉ là việc thu nhỏ bộ máy hành chính, mà còn gắn liền với việc cải cách phương thức lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, trong đó phân cấp và phân quyền mạnh mẽ cho các địa phương. Điều này không chỉ giúp các chính quyền địa phương có thể chủ động hơn trong quản lý, mà còn tạo điều kiện cho họ phát huy sáng tạo, ứng phó nhanh chóng với các tình huống cụ thể và thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ tại từng khu vực.

Cải cách bộ máy hành chính cũng cần kết hợp với các yếu tố khác như chuyển đổi số, xã hội hóa dịch vụ công và thúc đẩy năng lực sáng tạo từ các địa phương. Việc "Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng" tạo ra một sự liên kết chặt chẽ giữa các cấp chính quyền, giúp các chính sách của Đảng đi vào thực tiễn và thúc đẩy sự phát triển đồng đều, bền vững trên toàn quốc.

Đồng thời, Tổng Bí thư nhấn mạnh rằng việc cải cách bộ máy hành chính phải gắn với cải cách các hệ thống khác, như giáo dục, y tế và bảo vệ môi trường. Điều này tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của đất nước, từ đó giúp Việt Nam tận dụng tối đa các cơ hội trong kỷ nguyên số và hội nhập quốc tế. (Congthuong.vn 28/11, Quang Lộc) [Về đầu trang](https://congthuong.vn/tinh-gon-bo-may-trung-uong-lam-guong-dia-phuong-huong-ung-361392.html&link=autochanger)
<https://congthuong.vn/tinh-gon-bo-may-trung-uong-lam-guong-dia-phuong-huong-ung-361392.html&link=autochanger>

Việc tinh gọn tổ chức bộ máy lần này là thời cơ, không phải chủ quan, duy ý chí

Việc tinh gọn bộ máy chính trị, một trong những nhiệm vụ quan trọng được xem xét tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII (25/11), không chỉ là một cải cách hành chính, mà còn là "cuộc cách mạng" về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Đặc biệt, đây là thời cơ, không phải chủ quan hay duy ý chí.

Các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và các chuyên gia đều nhấn mạnh tính cấp bách và quyết liệt của việc này trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý.

Ông Vũ Trọng Kim - ĐBQH tỉnh Nam Định, khẳng định việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy cần nhận thức rõ các quy luật khách quan của xã hội và không thể bỏ qua những cơ hội này. Việc cải cách bộ máy phải diễn ra mạnh mẽ, nhưng cũng phải thận trọng, không thể để yếu tố cũ kỹ ngăn cản sự tiến bộ. "Không phải chủ quan, duy ý chí mà là thời cơ đang đến", ông Kim nhấn mạnh.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng khẳng định, việc tinh gọn bộ máy là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, yêu cầu các cơ quan Trung ương làm gương mẫu, từ đó thúc đẩy sự thay đổi ở địa

phương. Ông chỉ rõ rằng việc thay đổi phương thức làm việc phải quyết liệt hơn, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh chóng và hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của người dân và doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, ông Bùi Hoài Sơn, ĐBQH TP Hà Nội, cho rằng việc tinh gọn bộ máy không chỉ đơn giản là giảm số lượng cơ quan hay nhân sự mà phải tái cấu trúc toàn diện, làm rõ chức năng, nhiệm vụ, và loại bỏ sự chồng chéo, bất cập. Điều này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách mà còn tạo ra sự phối hợp nhịp nhàng hơn giữa các cơ quan, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Ông Sơn cũng nhấn mạnh, để thực hiện thành công, cần sự quyết tâm chính trị từ cấp cao và một kế hoạch rõ ràng, cụ thể.

Đồng thời, việc đảm bảo sự đồng thuận xã hội và sự hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung là yếu tố then chốt. Các cán bộ công chức cần nhận thức rằng sự thay đổi không phải là mất mát mà là cơ hội để hệ thống hành chính trở nên tinh gọn và hiệu quả hơn, từ đó giúp đất nước phát triển bền vững. Chính sách hỗ trợ hợp lý cho cán bộ trong quá trình này là cần thiết để đảm bảo sự công bằng và sự tham gia tích cực của họ vào cải cách. (Cand.com.vn 28/11, Quỳnh Vinh) [Về đầu trang](https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/viec-tinh-gon-to-chuc-bo-may-lan-nay-la-thoi-co-khong-phai-chu-quan-duy-y-chi-i751703/)
<https://cand.com.vn/su-kien-binh-luan-thoi-su/viec-tinh-gon-to-chuc-bo-may-lan-nay-la-thoi-co-khong-phai-chu-quan-duy-y-chi-i751703/>

Ông Vũ Trọng Kim: "Bộ, ngành hiện nay còn ôm đồm, làm thay địa phương"

Trao đổi với phóng viên VOV, đại biểu Quốc hội Vũ Trọng Kim chỉ ra một vấn đề nổi cộm trong hệ thống hành chính hiện nay: Các bộ, ngành đang ôm đồm quá nhiều công việc, thay vì để địa phương tự quản lý và thực hiện.

Ông Kim cho rằng việc này dẫn đến tình trạng chồng chéo trong công tác quản lý, thiếu rõ ràng trách nhiệm, và thiếu sự hiệu quả trong việc giải quyết công việc. Mặc dù Chính phủ đã cố gắng phân cấp, phân quyền từ năm 2022, nhưng kết quả thực tế vẫn chưa rõ rệt, khiến cho chính quyền các địa phương e ngại khi thực hiện công vụ, vì sợ sai sót và phải gánh vác trách nhiệm lớn.

Ngoài ra, ông Kim còn chỉ trích việc thủ tục hành chính hiện nay quá rườm rà, gây khó khăn cho người dân và doanh nghiệp trong việc giải quyết công việc. Thậm chí, một số thủ tục kéo dài không chỉ làm mất cơ hội kinh doanh, mà còn tạo điều kiện cho tình trạng nhũng nhiễu và tham nhũng phát triển, khi các doanh nghiệp, cả trong nước và quốc tế, phải chịu sự kiểm soát quá mức từ nhiều cơ quan khác nhau.

Về vấn đề cải cách bộ máy nhà nước, ông Kim khẳng định rằng bộ máy hiện nay vẫn quá cồng kềnh và lãng phí nguồn lực. Ông cho rằng việc giảm 30-40% biên chế ở một số bộ, ngành sẽ không ảnh hưởng đến hiệu quả công việc, như một số Bộ trưởng đã từng thừa nhận. Điều này cho thấy, trong bối cảnh hiện tại, cải cách bộ máy phải được thực hiện mạnh mẽ và quyết liệt để tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong tình hình mới.

Ông Kim cũng nhấn mạnh, cuộc cải cách không chỉ cần thực hiện ở cấp cơ sở mà phải là một cuộc cách mạng toàn diện, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, nhằm khắc phục tình trạng chông chéo, lãng phí và tạo ra một hệ thống chính trị gọn gàng, hiệu quả hơn, phục vụ tốt hơn cho sự phát triển bền vững của đất nước. (VOV.vn 29/11, PV)[Về đầu trang](#)

<https://vov.vn/chinh-tri/ong-vu-trong-kim-bo-nganh-hien-nay-con-om-dom-lam-thay-dia-phuong-post1138670.vov>

CẢI CÁCH ĐỊA PHƯƠNG

TPHCM: Xóa sổ “hồ sơ rác”, hướng đến số hóa trong quản lý doanh nghiệp

Sở KH-ĐT TP.HCM đang triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của cá nhân và doanh nghiệp, đồng thời cải thiện môi trường kinh doanh. Một trong những giải pháp đáng chú ý là yêu cầu đại diện pháp luật của doanh nghiệp phải trực tiếp trình diện để đối chiếu thông tin. Tuy nhiên, thủ tục này đã gặp phải nhiều phản hồi trái chiều, khi nhiều doanh nghiệp cho rằng nó gây phiền hà.

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Trưởng phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở KH-ĐT TP.HCM, khẳng định đây là giải pháp tình thế nhằm xác thực thông tin và ngăn chặn tình trạng giả mạo hồ sơ doanh nghiệp. Bà cũng cho biết, Sở hiện đang đẩy mạnh số hóa quy trình, với mục tiêu giảm thiểu phiền hà cho doanh nghiệp.

Từ tháng 9, cơ quan thuế đã yêu cầu đại diện pháp luật của doanh nghiệp trình diện để ký biên bản trước khi cấp mã hóa đơn điện tử. Đồng thời, Sở KH-ĐT TP.HCM triển khai việc đối chiếu căn cước công dân (CCCD) của người thành lập doanh nghiệp để bảo đảm tính chính xác của dữ liệu. Phòng Đăng ký Kinh doanh cho rằng biện pháp này đã giúp phát hiện và ngăn chặn nhiều trường hợp giả mạo thông tin hoặc sử dụng trái phép CCCD để thành lập doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc yêu cầu trình diện trực tiếp đã tạo ra một số bất tiện do khối lượng công việc lớn và lực lượng nhân sự mỏng. Để giải quyết vấn đề này, Sở đã lên lịch đối chiếu linh hoạt và tạo thêm đường dây liên lạc để người dân và doanh nghiệp dễ dàng sắp xếp thời gian.

Để giảm thiểu phiền hà lâu dài, bà Trinh cho biết Sở KH-ĐT đã kiến nghị nâng cấp Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, tích hợp bước xác thực điện tử qua ứng dụng VNEID khi nộp hồ sơ trực tuyến. Giải pháp này sẽ giúp kiểm tra danh tính người dùng nhanh chóng, không cần trình diện trực tiếp, đồng thời loại bỏ các dữ liệu "rác", xây dựng cơ sở dữ liệu chính xác, sạch và minh bạch hơn. (Nguoiduatin.vn 28/11, Phạm Thị Mỹ Hậu)[Về đầu trang](#)

<https://www.nguoiduatin.vn/tphcm-xoa-so-ho-so-rac-huong-den-so-hoa-trong-quan-ly-doanh-nghiep-204241128161927251.htm>

Hà Nội đẩy mạnh số hóa, hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế

Hà Nội đang triển khai nhiều giải pháp số hóa trong quản lý thuế để hỗ trợ doanh nghiệp và người nộp thuế, đặc biệt là trong khuôn khổ Đề án 06 về chuyển đổi số quốc gia. Thành phố đã thực hiện các biện pháp như tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tuyên truyền qua các video hướng dẫn chính sách thuế, và tổ chức các hội nghị trực tuyến giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế.

Đặc biệt, Hà Nội đang triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền để chống thất thu thuế, và phấn đấu đạt 100% cơ sở kinh doanh áp dụng hóa đơn điện tử vào cuối năm 2024. Thành phố cũng chú trọng việc quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, đã có trên 235.000 hộ kinh doanh được quản lý và thu thuế đạt hơn 3.500 tỷ đồng.

Nhờ vào những giải pháp này, thu ngân sách của Hà Nội trong 9 tháng đầu năm 2024 đã đạt 379 nghìn tỷ đồng, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong những tháng cuối năm, Cục Thuế Hà Nội sẽ tiếp tục theo dõi và đẩy mạnh các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuân thủ pháp luật thuế. (Vnbusiness.vn 28/11, Hà Đô) [Về đầu trang](#)

<https://vnbusiness.vn/dia-phuong/ha-noi-day-manh-so-hoa-them-loi-ich-cho-doanh-nghiep-nguoi-nop-thue-1103886.html>

Hải Dương chưa tinh giản biên chế ngành giáo dục năm 2025

UBND tỉnh Hải Dương đã đồng ý với đề xuất của Sở Nội vụ về việc chưa thực hiện tinh giản biên chế năm 2025 đối với các đơn vị sự nghiệp ngành giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập. Quyết định này nhằm đảm bảo việc điều chỉnh biên chế phù hợp với sự biến động về quy mô lớp và số lượng học sinh trong năm học 2024-2025, giữ ổn định các chỉ tiêu biên chế trung bình.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ đề xuất giữ ổn định số lượng người làm việc tại các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng thời điều chỉnh tăng số lao động hợp đồng trong các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và y tế. Theo đó, số lượng lao động hợp đồng trong ngành giáo dục và đào tạo sẽ tăng 548 chỉ tiêu so với năm 2024.

Tổng số biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước đề nghị giảm 1,32% so với năm 2024, trong khi số lượng biên chế tại các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức hội quần chúng vẫn giữ nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Lê Ngọc Châu, yêu cầu tiếp tục rà soát tỷ lệ biên chế của tỉnh so với các địa phương khác và đề xuất điều chỉnh với Trung ương. Đồng thời, ông cũng nhấn mạnh việc tuyển dụng công chức, viên chức cần được thực hiện công bằng, minh bạch, và có cơ chế ưu tiên đối với lao động hợp đồng có thâm niên và kết quả công tác tốt, nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong tỉnh. (Baohaiduong.vn 28/11, Phong Tuyết) [Về đầu trang](#)

<https://baohaiduong.vn/de-xuat-chua-tinh-gian-bien-che-tai-don-vi-su-nghiep-nganh-giao-duc-trong-nam-2025-399125.html>

Long An tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI)

Tỉnh Long An đang tập trung quyết liệt các biện pháp cải thiện môi trường đầu tư và phát triển bền vững, hướng tới tăng trưởng xanh và nâng cao Chỉ số Xanh cấp tỉnh (PGI) trong giai đoạn 2024-2025. Mục tiêu là đưa tỉnh vào top 10 cả nước về xếp hạng PGI, với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng và cộng đồng trong việc thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong năm 2023, Long An đạt 23,07 điểm PGI, đứng thứ 12 cả nước và thứ 3 khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, tăng 16 bậc so với năm 2022. Để tiếp tục cải thiện chỉ số này, tỉnh chú trọng vào thu hút các dự án xanh, thân thiện với môi trường, đồng thời tập trung phát triển các khu công nghiệp xanh, bền vững.

Long An cũng triển khai các chiến lược nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, khuyến khích tiêu dùng xanh, tiết kiệm năng lượng và sử dụng tài nguyên hiệu quả. Các giải pháp cụ thể bao gồm tăng cường công tác tuyên truyền, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý môi trường, và nâng cao công tác phòng chống vi phạm bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, tỉnh đang thực hiện Đề án "Phát triển bền vững 1 triệu hécta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp" gắn với tăng trưởng xanh, và đề ra các giải pháp hỗ trợ ngành nông nghiệp phát triển bền vững. Các sở, ngành sẽ tiếp tục phối hợp để giải quyết các vấn đề về chất thải, bảo vệ đất đai và tài nguyên nước, đồng thời thúc đẩy ứng phó với biến đổi khí hậu. (Baolongan.vn 28/11, Thanh Mỹ) [Về đầu trang](https://baolongan.vn/dong-bo-cac-giai-phap-cai-thien-nang-cao-chi-so-xanh-cap-tinh-a186319.html)
<https://baolongan.vn/dong-bo-cac-giai-phap-cai-thien-nang-cao-chi-so-xanh-cap-tinh-a186319.html>

TP Bắc Giang: Tập trung xây dựng đô thị xanh, thông minh

Thành phố Bắc Giang đang tích cực đầu tư vào hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, với mục tiêu xây dựng một đô thị xanh, thông minh, phát triển nhanh và bền vững. Đặc biệt, năm 2024 được xác định là “năm nước rút” để hoàn thành các tiêu chí đô thị xanh - thông minh.

Thành phố đã thực hiện nhiều chương trình hành động để đạt mục tiêu này, trong đó đáng chú ý là việc tăng cường cây xanh đô thị, với tỷ lệ cây xanh đạt 18 m²/người, vượt kế hoạch. Bên cạnh đó, việc xây dựng hệ thống camera giám sát an ninh và giám sát giao thông tự động phát hiện vi phạm cũng đã đạt được những kết quả tích cực, hỗ trợ điều tra và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật. TP Bắc Giang còn đầu tư vào các công trình mới như Nhà tang lễ, đáp ứng nhu cầu của người dân và xây dựng lối sống văn minh.

Với quy hoạch được phê duyệt, TP Bắc Giang đang tích cực huy động nguồn lực để cải tạo hạ tầng giao thông và xây dựng các khu đô thị mới. Hạ tầng cơ sở đã được nâng cấp, nhiều dự án nhà ở và khu dân cư mới đang triển khai. Đồng thời, các nền tảng số và ứng dụng thông minh cũng được đẩy mạnh, như Trung tâm Điều hành đô thị thông minh

(IOC), việc sử dụng mã QR trong các thủ tục hành chính và lắp đặt wifi miễn phí tại các khu công cộng.

Từ năm 2025, việc sáp nhập huyện Yên Dũng vào TP Bắc Giang sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho thành phố phát triển theo hướng xanh và thông minh, cùng với việc thu hút các dự án nông nghiệp công nghệ cao và tiếp tục cải cách hành chính, số hóa các công tác quy hoạch. (Baobacgiang.com.vn 28/11, Khôi Nguyên) [Về đầu trang](https://baobacgiang.vn/tp-bac-giang-tap-trung-xay-dung-do-thi-xanh-thong-minh-075814.bbg)
<https://baobacgiang.vn/tp-bac-giang-tap-trung-xay-dung-do-thi-xanh-thong-minh-075814.bbg>

Đồng Nai: Gỡ khó trong vận hành hệ thống phần mềm thủ tục hành chính mới

Kể từ ngày 25/11, hệ thống phần mềm giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) mới đã được triển khai tại tất cả các địa phương trong tỉnh Đồng Nai. Hệ thống này mang lại nhiều ưu điểm như nâng cao dịch vụ công trực tuyến, cá nhân hóa khi nộp hồ sơ, và sử dụng chữ ký số công dân, giúp giảm thao tác và tiện lợi hơn cho người dân.

Tuy nhiên, một số khó khăn đã được ghi nhận trong quá trình triển khai. Các địa phương phản ánh rằng trang thiết bị chưa đồng bộ và việc vận hành hệ thống chưa thông suốt. Bên cạnh đó, công tác cập nhật TTHC trên phần mềm mới cũng gặp phải một số lỗi kỹ thuật.

Để khắc phục tình trạng này, Sở Nội vụ và Sở Thông tin và truyền thông sẽ phối hợp để hỗ trợ và giải quyết các vấn đề, đảm bảo hệ thống hoạt động hiệu quả hơn trong thời gian tới. (Baodongnai.com.vn 28/11, Nam Anh) [Về đầu trang](https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202411/tiep-tuc-go-kho-khi-van-hanh-he-thong-phan-mem-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-moi-9697531/)
<https://baodongnai.com.vn/chinh-tri/202411/tiep-tuc-go-kho-khi-van-hanh-he-thong-phan-mem-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-moi-9697531/>

QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

TPHCM: Cán bộ, công chức, viên chức được vay mua nhà với lãi suất 3,2%/năm

TP.HCM đã triển khai chính sách hỗ trợ vay mua nhà cho cán bộ, công chức, viên chức và các nhóm đối tượng ưu tiên với lãi suất ưu đãi chỉ 3,2%/năm.

Theo đó, các đối tượng vay vốn gồm cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các cơ quan hành chính, lực lượng vũ trang, công đoàn, cùng các cơ quan nhà nước khác như Tòa án Nhân dân TP, Viện Kiểm sát Nhân dân TP, và Cục Thuế TP.

Chính sách này cho phép vay tối đa 900 triệu đồng, không vượt quá 70% giá trị căn nhà hoặc căn hộ, với thời gian vay lên tới 20 năm. Điều kiện vay bao gồm việc người vay và vợ/chồng không sở hữu nhà đất, đã có thời gian công tác liên tục từ 3 năm trở lên tại TP.HCM và có thu nhập ổn định.

Ngoài ra, những người đã mua nhà ở xã hội vẫn có thể xin vay vốn theo chính sách này. Căn nhà sẽ được sử dụng làm tài sản thế chấp, với điều kiện có giấy tờ pháp lý hợp lệ.

Mức lãi suất ưu đãi này kỳ vọng giúp cán bộ, công chức, viên chức tiếp cận nhà ở dễ dàng hơn, đồng thời đóng góp vào ổn định an cư tại TP.HCM. (VTCNews.vn 28/11, Hoàng Thọ)[Về đầu trang](https://vtcnews.vn/can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tp-hcm-duoc-vay-mua-nha-voi-lai-suat-chi-3-2-nam-ar910222.html)
<https://vtcnews.vn/can-bo-cong-chuc-vien-chuc-tp-hcm-duoc-vay-mua-nha-voi-lai-suat-chi-3-2-nam-ar910222.html>

Bạc Liêu: Tập huấn chuyên sâu về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức

Từ ngày 28-29/11, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp), đã tổ chức Hội nghị tập huấn về nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, với sự tham gia của các lãnh đạo tỉnh, các cơ quan chức năng cấp huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn.

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức về việc triển khai thực hiện các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đảm bảo tính nghiêm minh và hiệu quả trong công tác quản lý nhà nước. Phó Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu, ông Nguyễn Duy Tuấn, đã nhấn mạnh sự quan tâm của lãnh đạo các cấp và các ngành đối với công tác thi hành pháp luật, đồng thời chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại như sai sót trong ban hành quyết định xử phạt hoặc việc triển khai quyết định chưa kịp thời.

Trong khuôn khổ hội nghị, bà Nguyễn Thị Minh Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính, đã giới thiệu các nội dung cơ bản của Luật Xử lý vi phạm hành chính và các hướng dẫn về việc ban hành và triển khai quyết định xử phạt. Các đại biểu cũng đã thảo luận, trao đổi về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác này.

Hội nghị tập huấn giúp đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ, từ đó góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tại tỉnh Bạc Liêu, khắc phục những hạn chế trong công tác xử lý vi phạm hành chính, đảm bảo an ninh trật tự và giáo dục ý thức pháp luật trong cộng đồng. (Baophapluat.vn 28/11, Trọng Nghĩa)[Về đầu trang](https://baophapluat.vn/bac-lieu-tap-huan-chuyen-sau-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-cho-doi-ngu-can-bo-cong-chuc-post533225.html)
<https://baophapluat.vn/bac-lieu-tap-huan-chuyen-sau-ve-xu-ly-vi-pham-hanh-chinh-cho-doi-ngu-can-bo-cong-chuc-post533225.html>

Cục Thuế Hà Tĩnh hỗ trợ người nộp thuế trước bạ ô tô vào cả ngày thứ 7

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thực hiện thủ tục nộp lệ phí trước bạ ô tô, Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh thông báo sẽ làm việc vào ngày thứ 7 (30/11) để hỗ trợ người dân đăng ký và hoàn tất thủ tục theo chính sách giảm lệ phí trước bạ.

Theo Nghị định số 109/2024/NĐ-CP của Chính phủ, mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc được sản xuất, lắp ráp trong nước giảm 50% trong khoảng thời gian từ ngày 1/9 đến hết ngày 30/11/2024. Nghị định này quy định, từ ngày

1/12/2024, mức thu lệ phí trước bạ sẽ trở lại theo mức quy định tại Nghị định số 10/2022/NĐ-CP, tức là không còn áp dụng mức giảm 50%.

Do vậy, để người dân có thể thụ hưởng chính sách ưu đãi này, Cục Thuế Hà Tĩnh quyết định mở cửa vào ngày nghỉ thứ 7, 30/11, để hỗ trợ các thủ tục hành chính liên quan đến việc kê khai và nộp lệ phí trước bạ cho ô tô. Việc làm này không chỉ giúp giảm bớt gánh nặng thủ tục cho người dân mà còn đáp ứng nhu cầu đăng ký nộp thuế của những người không thể sắp xếp thời gian vào ngày thường.

Thời gian cuối tháng 11 cũng là dịp thị trường ô tô tại Hà Tĩnh sôi động hơn bao giờ hết, với nhiều giao dịch mua bán xe diễn ra nhằm tận dụng chính sách giảm thuế trước bạ. (Baohatinh.vn 29/11, Phan Trâm) [Về đầu trang](#)

PHÂN TÍCH – BÌNH LUẬN

Tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia phải để thực hiện, chi phí tuân thủ tối ưu

Trong thảo luận về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã đưa ra nhiều ý kiến cho rằng quy định công bố hợp quy sản phẩm trước khi sản xuất, kinh doanh là "thừa" và "hình thức", gây phát sinh thủ tục và chi phí không cần thiết, làm tăng giá thành sản phẩm.

Đại biểu Điều Huỳnh Sang (Bình Phước) cho rằng việc yêu cầu doanh nghiệp phải thử nghiệm tại các tổ chức công nhận để đánh giá hợp quy là không cần thiết. Thực tế, nhiều sản phẩm đã đảm bảo an toàn và chất lượng qua các biện pháp quản lý khác, vì vậy quy định tiền kiểm vẫn gây tốn kém chi phí xã hội không cần thiết. Ông đề nghị cần có cơ chế hậu kiểm để giảm chi phí và tăng tính linh hoạt.

Đại biểu Thái Thị An Chung (Nghệ An) cũng nêu thực tế rằng, các sản phẩm đã đáp ứng các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế nhưng vẫn phải công bố hợp quy cho từng sản phẩm, gây lãng phí thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Bà đề xuất sửa đổi quy định này để giảm thủ tục hành chính, đồng thời giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Đại biểu Tạ Văn Hạ (Quảng Nam) cho rằng nên bỏ hai loại sản phẩm thuốc thú y và thức ăn chăn nuôi khỏi nhóm sản phẩm phải công bố hợp quy, vì chúng đã được thẩm định và cấp phép chứng nhận đủ điều kiện sản xuất. Việc yêu cầu công bố hợp quy chỉ làm phát sinh chi phí không cần thiết.

Ngoài ra, đại biểu Phạm Văn Thịnh (Bắc Giang) cho rằng dự thảo Luật cần bổ sung quy định về cơ chế giám sát của cộng đồng và Quốc hội để đảm bảo tiêu chuẩn và quy chuẩn luôn được cải tiến theo hướng để thực hiện, tối ưu chi phí và khuyến khích sáng tạo. Ông cũng đề nghị Chính phủ có trách nhiệm đảm bảo các tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn quốc gia được cập nhật và thực thi hiệu quả hơn, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc áp dụng công nghệ mới và cải tiến chất lượng sản phẩm. (Daibieunhandan.vn 28/11, Minh Trang) [Về đầu trang](#)

<https://daibieunhandan.vn/tieu-chuan-quy-chuan-quoc-gia-phai-de-thuc-hien-chi-phi-tuan-thu-toi-uu-post397743.html>

Công chức, viên chức bận rộn vì quá nhiều kiểm tra, họp hành và lễ kỷ niệm

Công chức, viên chức tại Việt Nam hiện nay đang phải đối mặt với một khối lượng công việc ngày càng tăng, dẫn đến tình trạng bận rộn và căng thẳng. Những nguyên nhân chính có thể kể đến là sự tham gia vào các cuộc kiểm tra, họp hành và lễ kỷ niệm, mà không phải lúc nào cũng mang lại hiệu quả thực tế. Dưới đây là những yếu tố chính khiến công chức, viên chức ngày càng bận rộn:

Thứ nhất, **sự tham gia vào các đoàn kiểm tra**. Trong nhiều cơ quan, đơn vị, mỗi khi có cuộc kiểm tra từ cấp trên, thành phần tham gia đều rất đông, từ lãnh đạo cấp cơ sở đến các cơ quan khác. Đặc biệt ở cấp xã, huyện, mỗi đoàn kiểm tra không chỉ bao gồm thành viên chính của đơn vị mà còn có sự tham gia của các lãnh đạo cấp trên như phó chủ tịch, bí thư, hay thậm chí là lãnh đạo các đơn vị khác. Việc này làm tăng thêm khối lượng công việc của công chức, viên chức, khi phải tham gia vào các buổi làm việc kéo dài mà không hiệu quả.

Thứ hai, **sự thiếu dám quyết và thiếu trách nhiệm** trong công việc của một số cơ quan, đơn vị. Khi được giao nhiệm vụ, nhiều đơn vị không dám quyết định hay đưa ra quyết định cuối cùng, dẫn đến việc tổ chức nhiều cuộc họp, hội nghị với sự tham gia của đông đảo các cơ quan, tổ chức khác nhau để xin ý kiến. Tuy nhiên, các ý kiến đóng góp thường mang tính chất chung chung và không thực sự giúp giải quyết vấn đề, làm kéo dài quá trình xử lý công việc.

Cuối cùng, việc **tổ chức quá nhiều lễ kỷ niệm, ngày lễ** cũng là một yếu tố khiến công chức, viên chức không có thời gian tập trung vào công việc. Hầu như mỗi ngành, mỗi địa phương đều có những ngày lễ, kỷ niệm riêng, và dù không phải năm "chẵn", nhiều đơn vị vẫn tổ chức những sự kiện rình rang, tiêu tốn thời gian và công sức. Các buổi lễ này không chỉ tốn thời gian chuẩn bị mà còn làm giảm sự tập trung vào công việc chính thức của công chức, viên chức.

Để giải quyết tình trạng này, các chuyên gia đề xuất cần **hạn chế số lượng đoàn kiểm tra** và thành phần tham gia trong các cuộc làm việc, chỉ mời những người có chuyên môn và trách nhiệm trực tiếp liên quan. Cũng cần **cải cách quy trình làm việc**, giảm số lượng cuộc họp không cần thiết và hạn chế xin ý kiến từ quá nhiều đơn vị không liên quan. Bên cạnh đó, nên **chỉ tổ chức các lễ kỷ niệm vào các năm chẵn** và tổ chức một cách đơn giản, không cần thiết phải rình rang, chỉ cần ôn lại những truyền thống trong các cuộc họp nội bộ. (1thegioi.vn 28/11, Vũ Trung Kiên) [Về đầu trang./.](#)

<https://1thegioi.vn/vi-sao-cong-chuc-vien-chuc-ngay-cang-ban-ron-226510.html>

Biên tập viên Thanh Hồng